

Vĩnh Bảo, ngày 19 tháng 01 năm 2023

THƯ CHÚC TẾT **CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN**

Trong những giờ phút cuối của những ngày cuối cùng năm Nhâm Dần 2022 và trước thềm năm mới, chuẩn bị đón chào năm Quý Mão 2023, thay mặt Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Khuyến, trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh và gia đình lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn, may mắn ngập tràn và thành công rực rỡ.

Năm 2022 là một năm trước diễn biến phức tạp, biến động, khó lường và đầy đầy những khó khăn, thử thách của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động dạy và học. Có những giai đoạn thầy và trò nhà trường đã phải dừng đến trường nhưng không dừng học, với nhiều hình thức tổ chức học trực tuyến, học qua các phần mềm hỗ trợ và kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến. Bằng những biện pháp cụ thể, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao thầy và trò nhà trường đã vượt qua thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và hoạt động giảng dạy góp phần thực hiện tốt mục tiêu năm học đề ra.

Sau tất cả, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, chúng ta đã đạt được những thành công nhất định trong một giai đoạn mới, trong một thời kỳ mới góp phần tạo lên môi trường an toàn, thân thiện, kỷ cương, nề nếp, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và hướng tới hạnh phúc. Đặc biệt nhà trường đã hoạch định, điều chỉnh tầm nhìn chiến lược phát triển “Nâng cao vị thế, tạo dựng niềm tin, khẳng định uy tín và thương hiệu bằng sức mạnh nội lực; xây dựng mô hình giáo dục chuẩn mực, hiện đại và hội nhập”. Trong thời gian tới, mặc dù còn gặp vô cùng khó khăn, thử thách trong việc thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường, song để có những thành công mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chung tay xây dựng trường THPT Nguyễn Khuyến ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Với mục tiêu năm học 2022-2023 và của năm 2023, tôi kêu gọi và mong muốn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự giác, cầu tiến, nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và năm 2023 với những nhiệm vụ mới và đạt được những thành công mới, thắng lợi mới.

Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Khuyến tin tưởng những đóng góp mà cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh sẽ góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường trong thời gian tới. Chúc cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng toàn thể mỗi gia đình một mùa xuân mới an lành, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc./.



Phạm Huy Hùng